



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 3 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,618 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,958,162 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย เสียชีวิตสะสม 23,070 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,939 ราย รักษาหายสะสม 2,711,678 ราย ยังรักษาอยู่ 223,414 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 440,055,126 (+1,413,497) ราย เสียชีวิต 5,990,431 (+6,527) ราย รักษาหาย 372,565,282 (+1,520,448) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฮ่องกง ทำสถิติใหม่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันเกิน 55,000 คน</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. การรักษาโควิด 19 แบบ OPD</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ newstv.</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกา กล่าวว่ นายกา กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้ การรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เจอ-แจก-จบ แบบ OPD case เป็นมาตรการเสริมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาล ควบคู่กับระบบ HI/CI เป็นทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อที่สบายดี ไม่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง และสมัครใจรักษาที่บ้าน ทั้งนี้ จากการติดตามของ สร. ได้ติดตามยังไม่พบปัญหา และจะมีการประเมินการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย และระดับการระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่ กรมการแพทย์ จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก แจ้งให้หน่วยบริการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยให้เพิ่มการจัดบริการรักษาผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือ เจอ แจก จบ เริ่ม 1 มี.ค.2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดบริการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน และอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 1,300 บาทต่อราย ครอบคลุมคำแนะนำในการแยกกัก การติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชม. การจ่ายยาตามอาการรวมค่าจัดส่ง การจัดระบบบริการรองรับ การโทรกลับให้คำปรึกษาเมื่ออาการเปลี่ยนแปลงและนำเข้าสู่ระบบการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>-นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่ สปสช.ได้ปรับหลักเกณฑ์แนวทางอัตราการจ่ายชดเชยบริการโรคโควิด 19 รองรับแนวทางดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1.การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 2.การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการติดเชื้อโควิด 19 โดยวิธีตรวจ ATK โดยผู้เชี่ยวชาญ 3.อัตราจ่ายค่าห้องสำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน รพ. 4.การสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับ ปชช. คนไทยทุกสิทธิ 5.อัตราจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่งต่อ กรณีใช้รถโดยสารประเภทอื่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 เช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปปซิฟิค, js100)</p> <p>-นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณี ปชช. สอบถาม การจ่ายเงินค่าบริการผู้ติดเชื้อโควิดฯ แบบผู้ป่วยนอกตามแนวทาง เจอ แจก จบ เป็นการจ่ายชดเชยให้กับประชาชนที่ติดเชื้อหรือไม่ ว่า การจ่ายค่าบริการดังกล่าว ไม่ใช่จ่ายให้ผู้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นการจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลที่จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยง โดยที่ผ่านมามีเกณฑ์การจ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยระบบ HI และ CI ทั้งนี้ จะชี้แจงทำความเข้าใจกรณีดังกล่าวในวันที่ 3 มี.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด)</p> <p>-นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากปชช.ในพื้นที่โครงการ เจอ แจก จบ ว่า พบปัญหาโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งยา และการส่งอาหารล่าช้า ด้านการทำ HI ในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนจะไม่สามารถกักตัวได้ ขอให้ สร.เข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ 5 ข้อ</p>	

ดังนี้ 1. ส่งยาให้ประชาชนตรงเวลา 2. ส่งอาหารให้ประชาชนตรงเวลา 3. หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีคนรับสาย Call Center ตลอดเวลา 4. ไม่ก่อนสิทธิการรักษาพยาบาลใด ๆ ของ ปชช. ในขณะนี้ เนื่องจาก ปชช. ยังไม่มีความพร้อม 5. ห้ามลือกีดกันในภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและร้านอาหารต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, nationtv)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โปสตร. สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด 19 เมื่อเวลาเปลี่ยน มาตรการต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนตาม โดยมีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายของ สธ. ที่เพิ่มแนวทางรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก หรือ เจอ แจก จบ เป็นทางเลือก ถ้าตรวจ ATK ผลเป็นบวก จ่ายยาตามอาการ กลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือ Hospital

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผยว่า หลังจากที่ สธ. มีนโยบายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดแบบผู้ป่วยนอกด้วยความสมัครใจ เริ่มวันที่ 1 มี.ค. เป็นวันแรก พบว่ามีผู้ป่วยมารับบริการที่ ARI Clinic รพ.ราชวิถี เฉลี่ยวันละ 200-300 คน ทำให้ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งดูแลผู้ป่วยในคลินิก และติดตามผู้ป่วยในระบบ HI อาจทำให้ผู้ป่วยต้องรอการติดต่อด้าน แต่การคัดกรองแบบ OPD จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการเร็วขึ้น เป็นการแยกคัดกรองในกลุ่มสีเขียว หากคุยกันเข้าใจก็เข้าระบบ HI ได้ทันที หรือบางคนที่มาแสดงผล ATK ตรง จะนำเข้าระบบเลย หรือขอพบแพทย์ได้ แต่ต้องรอคิว สถานการณ์โควิดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการ การจ่ายยาจะจ่ายตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย เพราะไม่ใช่ทุกรายจะต้องได้รับยา

2. UCEP โควิด19 พลัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 กรม สบส. ได้เสนอกรม. เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 (ฉบับที่ 8) ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าดูแลคนไข้ทุกสีให้สอดคล้องกับ UCEP โควิด19 พลัส ซึ่งไม่ได้เป็นการตัดรอนสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ การจัดเตรียมสถานพยาบาล และเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการวินิจฉัยของแพทย์ สำหรับแนวทาง UCEP โควิด 19 พลัส เตรียมนำเสนอเข้ากรม.ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากมีการปรับหมวดงบประมาณ UCEP โควิด 19 พลัส เพราะเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่นำเสนอเข้ากรม.จะเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ โดยจะกำหนดให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามอาการสีเหลืองและสีแดง สามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ทุกที่เช่นเดิม

3. มาตรการการทดสอบสำหรับเด็กติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, isranews, ch7, newtv, ChiangmaiNews, thaipbs, thailandplus, mcoT, TNN, INN) ทิว (ช่อง 3, 7, TNN, ThaiPBS, NBT)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พบการติดเชื้อในเด็กช่วงอายุ 0-18 ปี รายสัปดาห์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและมีประวัติเสี่ยงในที่ชุมชน ขณะที่ยานามัยโล สารตรวจพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 24 ปีลงมา พบว่า การสวมหน้ากากยังอยู่ในระดับมากกว่า 90% ส่วนการล้างมือและการเว้นระยะห่างมีแนวโน้มลดลง สำหรับการทดสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก VUCA โดยที่ผู้ทดสอบ ผู้สอบ และบุคลากรทางการศึกษา ควรได้รับวัคซีนตามที่ สธ.กำหนด และปฏิบัติตามหลัก UP สถานที่ทดสอบต้องดำเนินการมาตรการ COVID Free Setting ทั้งนี้ ผู้สอบ ผู้จัดสอบ และบุคลากรทางการศึกษาควร/ ต้องประเมินความเสี่ยงตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย และเมื่อมีอาการ/ ความเสี่ยงสูง ควรตรวจเอทีเค

-นพ.สรวิศ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสนามสอบ ทั้งการสอบทั่วไป และการสอบของนร.ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง หรือติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ ว่า การตรวจ ATK ไม่แนะนำให้ตรวจทุกราย ให้ตรวจเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง พร้อมกันนี้ กำหนดให้แต่ละจังหวัดเปิดศูนย์ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 1 แห่ง โดยอาจพิจารณาใช้ CI เพื่อจัดสอบ และใช้ Hospital เป็นที่พัก นอกจากนี้ ให้จัดเป็นอาหารกล่อง, จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ร่วมกับ รพ.ราชวิถี จัดรถแท็กซี่ฉุกเฉิน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ กกก.โรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับผู้จัดสอบในตจว. พิจารณาจัดรถบริการรับ-ส่งตามความเหมาะสม ด้านสถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสธ. ตามระบบอนามัยโรงเรียนคัดกรอง, จัดแยกพื้นที่สอบ, เน้นการระบายอากาศ, จัดที่นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ทปอ. กล่าวว่า ในที่ประชุม ทปอ. ได้มีการประชุมการจัดสอบรูปแบบสนามพิเศษ ซึ่งแยกออกจากสนามสอบปกติมากที่สุด ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เป็นโซนสอบแต่ละภูมิภาค โดยผู้เข้าสอบได้จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการน้อย ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยสีเขียว สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mytcas.com หรือ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป</p> <p>4. ร้องเรียนเสียชีวิตเพราะติดโควิดที่ รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,กรมประชาสัมพันธ์, sondhitalk) -นพ.สมบัติ สอนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ตรัง ชี้แจงกรณี ลูกติดใจแม่เข้ารับการรักษาโรคไตแต่เสียชีวิตด้วยโรคโควิดลงปอดที่ รพ.ตรัง คาดเกิดจากเหตุสุดวิสัยจริงๆ เพราะที่ผ่านมามีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดทุกทาง ส่วนเรื่องการเยียวยานั้น เนื่องจาก สธ. ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ และจะพูดคุยกับญาติต่อไป</p> <p>5. สายด่วน สปสช.1330 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามกีฬา เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, sanook) -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย จากข้อมูลสายด่วน สปสช.1330 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 1 มี.ค. 2565 จำนวนการโทรเข้าสายด่วน สปสช.1330 ยังคงอยู่ที่ระดับ 40,000-70,000 สาย/วัน เช่นเดียวกับช่องทาง Non Voice หรือสื่อสารผ่านไลน์ สปสช. และ Facebook สปสช. ก็เฉลี่ยวันละกว่า 9,000 ราย โดยวันที่ 1 มีนาคม มีจำนวนสายโทรเข้ามากที่สุด สูงถึง 70,300 สาย และช่องทาง Non Voice กว่า 12,000 ราย พร้อมยอมรับเป็นจำนวนเกินศักยภาพที่ระบบจะรองรับได้ขณะนี้ สปสช.เร่งแก้ไขปัญหา โดยระดมจิตอาสาและประสานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยรับสายเพิ่มมากขึ้นแล้ว</p> <p>6. เด็กป่วยโควิดไม่มีที่รักษา สื่อที่นำเสนอ : เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา -แม่ของลูกสาววัย 11 เดือน ขอความช่วยเหลือลูกสาวป่วยโควิด พยายามติดต่อหาพ./ Hospitel ไม่มีเตียง ไม่ได้ยารักษา จึงลงทะเบียนจะเข้าระบบการรักษา HI แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ พยายามโทร 1330 สายไม่ว่าง ตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียล กระทั่งได้รับการติดต่อจาก รพ.รัฐแห่งหนึ่ง ส่งรถมารับรักษา</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, ผู้จัดการ, อินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, INN, thejournalistclub, ch7, thailandplus, thestandard, isranews, newtv, thebangkokinsight, js100) ทีวีช่อง 7,9,NBT,TNN</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศยูเครน ที่สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า เนื่องจากการเดินทางกลับในสถานการณ์เร่งด่วน จึงไม่สามารถลงทะเบียน Thailand Pass หรือเข้าระบบ Test & Go ได้ สธ. จึงจัดศูนย์กักตัวที่สถาบันบำราศนราดูร โดยตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อเพียง 3 คน เป็นกลุ่มสีเขียว คือ ไม่มีอาการ ได้ให้การดูแลรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN, ChiangmaiNews) -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่จัดทำอาหารกล่อง ควรผ่านการรับรองหรือการประเมินจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste หรือ COVID Free Setting และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thejournalistclub) -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง วัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลนำมาฉีดให้กับปชช. มีความปลอดภัยผ่านการรับรองจาก อย. ประสิทธิภาพการป้องกันโรคเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการป้องกันป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต เชิญชวนผู้สูงอายุ และกลุ่ม 608 มารับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ซึ่งข้อมูล สธ. ยืนยันว่าจะช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ 6 เท่า แต่หากรับเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ขึ้นไป จะช่วยลดการเสียชีวิตลงถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับวัยเดียวกันที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) -ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ม.มหิดล โพสต์ข้อความระบุ ผู้เชี่ยวชาญในอินเดีย มองว่า โควิดโควิด 19 ระบาดไปทั่ว และทำอันตรายน้อยมาก การไล่ตรวจเชื้อในคนที่ไม่มีอาการ แม้จะสัมผัสเสี่ยงสูง ไม่เกิดประโยชน์ เพราะถึงป้องกันคนนี้ได้ ก็อาจติดจากคนอื่นโดยไม่รู้ตัว จึงไม่ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปตรวจหาเชื้อในคนที่ไม่มีอาการ แต่หากใครมีอาการ หรืออยู่ใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่ม 608 ควรตรวจและรับการดูแล นำแรงงาน สธ. ไปคัดคนที่มีอาการและเสี่ยงสูงเข้ามารับการดูแลให้เร็ว ส่วนที่เหลือปล่อยให้ให้มีภูมิตามธรรมชาติ เพราะไม่มีอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- พ.ต.อ.บัณฑิต ขาวสุวรรณ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต เผย นำกำลังตำรวจจับกุม 2 ผู้ต้องหาชาวจีนและคนไทยลักลอบ ขยายรักษาโรคโควิดเดือน ยึดของกลางเป็นยาฮีท้อ เหลียนฮัว ซิงเวิน แอบอ้างสรรพคุณสามารถรักษาโรคโควิด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thailandplus, thejournalistclub, ch7, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 9 เผยตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มอบให้นโยบายให้หน่วยงานใน สธ. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง แก่ประชาชนทั่วประเทศให้ครบทุกมิติ โดยมีแผนเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ทุกมิติแก่ประชาชนทั่วประเทศใน 12 เขตสุขภาพ โดยจะเริ่มครั้งแรกในงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.65 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์</p>	-
<p>การรักษาโรคผิวหนังข้างที่ถูกรื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus, tnn, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การรักษาโรคผิวหนังข้างที่ถูกรื้อ จากกรณีที่มีผู้ใช้น้ำมัน E85 มาขัดบริเวณซอกคอ เพื่อรักษารอยปื้นดำ นอกจากจะไม่ช่วยรักษารอยโรคแล้ว อาจส่งผลเสียต่อร่างกายอีกด้วย ทั้งนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองและหาสาเหตุของโรค อาจมีการใช้ยาทาหรือยากินบางกลุ่ม นอกจากนี้ควรออกกำลังกาย อดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร หรือหยุดใช้ยาที่อาจเป็นสาเหตุของโรค</p>	-
<p>แนะประชาชนรับข้อมูลการสูญเสียอย่างเป็นกลาง ลดผลกระทบทางจิตใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnn, js100, workpointtoday, Chiangmainews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนรับข้อมูลการสูญเสียคุณแดงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงชื่อดัง จากเหตุการณ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นกลาง เรียนรู้จากการสูญเสียโดยใช้หลัก 2 ไม่ 1 เดือน ได้แก่ 1. ไม่ผลិត 2. ไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ และ 1 เดือน คือ เดือนภัยและช่วยกันสะท้อนความผิดปกติเหล่านี้จากเหตุการณ์เพื่อเป็นบทเรียน เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจแก่ครอบครัวและสังคม ไม่ด่วนตัดสิน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และถ้อยคำรุนแรง</p>	-
<p>แม่ลูกกอดกันโดนน้ำโขง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, sanook, ch7, thailandplus, one31, topnews)</p> <p>- ร.อ.สุเทพ แสงอ่วม หัวหน้าสถานีเรือ นรข. อ.หาดุพนม จ.นครพนม พบศพ นางวีณา แสนเกต อายุ 44 ปี ตำแหน่งนวก. ข้าราชการ กองการศึกษาเทศบาล.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร หลังเกิดเหตุอุ้มลูกสาว วัย 7 ขวบ กระโดดน้ำโขงสูญหาย บริเวณท่าเทียบเรือประตูโขงในเขตเทศบาล.หาดุพนม เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยสภาพศพของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 แม่ลูกยังอยู่ในสภาพกอดกัน คาดว่าเป็นการตั้งใจเพราะคิดสั้นจากภาวะหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจและแพทย์เวร รพ.สมเด็จพระยุพราชหาดุพนม จะได้ตรวจสอบชันสูตรเก็บหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ก่อนส่งให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่ จ.สกลนคร ตามประเพณี</p>	-